

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิด 31.61 แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 31.50 - 31.60 บาท

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 31.61 บาท อ่อนค่าลงจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อนที่ระดับ 31.59 บาท แต่ทิศทางยังแข็งค่าขึ้น หลังดอลลาร์อ่อนค่าจาก trade war คาดกรอบวันนี้ 31.50 - 31.60 บาท

*นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 31.61 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อน โดยเงินบาท สัปดาห์นี้ต้องติดตามทิศทางของ ค่าเงินดอลลาร์เป็นหลัก เนื่องจากดอลลาร์ทยอยอ่อนค่าลงตั้งแต่สงครามการค้ากลับมาสร้างความผันผวน นอกจากนั้นก็ต้องระวังว่าเฟดอาจออกมาส่งสัญญาณว่าจะต้องคงดอกเบี้ยยาวด้วย ซึ่งกดดันดอลลาร์ให้อ่อนค่าลง

ขณะที่ฝั่งสกุลเงินเอเชีย เชื่อว่าจะกลับมาแข็งค่าได้ตามทิศทางของดอลลาร์เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงหลัก จะอยู่ที่ตัวเลขเศรษฐกิจจีน ซึ่งถ้ามีสัญญาณชะลอตัวลง อาจส่งผลให้นักลงทุนกลับมามีความกังวล และเข้าถือสินทรัพย์ปลอดภัยก่อน

คาดการณ์เงินบาทในวันนี้ที่ระดับ 31.50 - 31.60 บาท/ดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ที่ 31.35 - 31.85 บาท/ดอลลาร์

สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกวันที่ 13-17 พฤษภาคม มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองหลายเรื่อง เริ่มที่ฝั่งสหรัฐ ตลอดสัปดาห์จะมีคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ กลุ่มที่มีสิทธิ์ออกเสียงได้แก่ Robert Kaplan วันจันทร์ John Williams วันอังคาร Randal Quarles วันพุธ Lael Brainard วันพฤหัสบดี และ Richard Clarida ในวันศุกร์ คาดว่าเฟดจะแสดงความเห็นเกี่ยวกับสงครามการค้า และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจสหรัฐ รวมถึงทิศทางของดอกเบี้ย

อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าฝั่งตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะยังไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามการค้า ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนเมษายน ที่จะรายงานในวันพุธ มีแนวโน้มขยายตัวราว 0.4% จากเดือนก่อนหน้า ขณะที่วันพฤหัสบดี คาดว่าดัชนีภาวะภาคธุรกิจ โดยเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย (Philly Fed Business Outlook) จะปรับตัวขึ้นแตะระดับ 11 จุด สะท้อนถึงมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นต่อแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในสหรัฐจากการจ้างงานที่อยู่ในระดับสูง

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ในพาดฝั่งเอเชีย สัปดาห์นี้ต้องจับตา รายงานข้อมูลเศรษฐกิจจีน ที่จะมีการประกาศในวันพุธ ตลาดคาดว่ายอดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Investment) จะขยายตัว 6.4% ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เติบโต 8.6% และยอดการผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) พุ่งตัวขึ้นถึงระดับ 6.5% และถ้าเศรษฐกิจขยายตัวได้ตามคาด ก็จะสามารถตีความได้เช่นกันว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในจีนขยายตัวได้ต่อ พร้อมที่จะต่อสู้ในสงครามการค้ากับสหรัฐ

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.30 วันศุกร์ 97.36

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,600.12 ล้านบาท

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 526.57 ล้านบาท

*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 31.650 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้